

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๔



สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๒๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตามที่ คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันทุกชั้นตอนไปพลางก่อนจนกว่า คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจะแจ้งมาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อประกอบการตรวจสอบของจังหวัดหรือมีมติแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาผลการดำเนินการตามมาตรการชะลอการสอบแข่งขันแล้ว จึงมีมติให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ในกลุ่มนี้ให้คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องเหมาะสมของการคัดเลือกหน่วยงานกลางอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ หากทบทวนแล้วไม่พบข้อบกพร่องก็ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ทราบ โดยระบุมติครั้งที่ได้พิจารณาทบทวนให้ชัดเจน อนึ่ง กรณีจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดมหาสารคาม ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๒๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เช่นเดิมไปก่อนจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

๒. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างดำเนินการสอบแข่งขัน

ในกลุ่มนี้ให้คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) ยังชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปก่อน ทั้งนี้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีมติเห็นชอบกระบวนการสอบแข่งขันที่รัดกุมและโปร่งใสแล้ว โดยอยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศฉบับดังกล่าว ผลความคืบหน้าเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมิต ชาญชัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เลขาธิการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๗